

คณะอนุกรรมการการพัฒนาสังคม

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทู้ถาม การพิจารณาขอรับสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การส่งเสริมสุขภาพผู้ยากไร้ การพัฒนาสังคม การส่งเสริมความเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล การสร้างหลักประกัน ความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างที่ผ่านมากการเสริมสร้างและพัฒนา ฐานรากของสังคมให้เข้มแข็งมีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืนยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรส่งผลให้คนไทยจำนวนมากยังขาดภูมิคุ้มกัน และไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งขาดโอกาสในการเข้าถึงและไม่ได้รับการคุ้มครองจากหลักประกันความมั่นคงทางสังคมที่มีอยู่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสร้างกระบวนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในอนาคตซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่สำคัญประการหนึ่ง การพัฒนาประเทศให้ไปอย่างยั่งยืนจึงต้องเริ่มจากการใช้จุดแข็งในสังคม

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้กำหนด วิสัยทัศน์ประเทศไทย มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบคลุม อุดม ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน

ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี พัฒนากำลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเป็นร้อยละ 60 ของกำลังแรงงานทั้งหมด โดยรายได้เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และเพิ่มสัดส่วนนักวิจัยเป็น 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน พร้อมทั้งกำหนดให้อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี ควบคู่กับการลด

อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือดสมองและนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพร้อยละ 10

เป้าหมายการพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน

พัฒนาให้ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด โดยลดคดีอาชญากรรมลงร้อยละ 10 และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 4 ภายในปี 2554

การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ

ดังนั้นเพื่อให้คนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป คณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการการพัฒนาสังคม เพื่อให้ศึกษาและติดตามพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยมีกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องพร้อมทั้งมีการศึกษาและติดตามการพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพแรงงาน ระดับกลางให้มีจำนวนมากขึ้น
2. พิจารณาเรื่องพร้อมทั้งมีการศึกษาและติดตามการพัฒนา คุณภาพของคนไทย โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทย
4. ตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐและภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม
5. พิจารณาเรื่องหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และที่เกี่ยวข้อง